

ชงภาษีบาป-น้ำหวานเข้ากรม. สรรพสามิตมันใจไม่มีกักตุนเหตุราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยในงานเสวนาภาคธุรกิจปรับตัวอย่างไรภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะเสนออัตราภาษีสินค้าสุรา ยาสูบ ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบ ออกตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป โดยแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอนาคต ได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิต และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พิจารณาอัตราภาษีสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สินค้าฟุ่มเฟือย

“อัตราภาษีสุรา ยาสูบ คาดว่าจะเข้า ครม. สัปดาห์หน้า หรืออย่างช้า 12 ก.ย.นี้ เพื่อให้ทันในวันที่ 16 ก.ย. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ เชื่อว่าผู้ประกอบการไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก ถ้าทุกคนเดินมาถูกต้องแล้ว ถ้าเดินอ้อมหรือเลี้ยวหน้อยก็ขอให้ทำให้ถูกต้อง ส่วนสินค้าภาษียาสูบที่จะกำหนดอัตราว่า ก็เชื่อว่าไม่มีมีการกักตุน เพราะการภาษีไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก

ไม่กระทบผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ยอดรวมจัดเก็บรายได้ก็ไม่ได้ต่างจากเดิม” นายวิสุทธิ์ กล่าว นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่จะมีการจัดเก็บภาษีใหม่ เช่น ภาษีจากค่าความหวาน จากเดิมไม่มีการจัดเก็บเพราะต้องการส่งเสริมเกษตรกร แต่ตามข้อเรียกร้องของกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มเอ็นจีโอ ที่ต้องการให้ประชาชนลดการบริโภคน้ำตาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จึงได้เพิ่มเข้าไปในกฎหมายฉบับนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ส่วนรายละเอียดต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อน แต่เบื้องต้นจะมีการผ่อนผันระยะหนึ่งให้ผู้ประกอบการปรับตัว และถ้าค่าความหวานมีไม่ถึง 6 กรัม จะไม่เสียภาษี

แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอ ครม.รับทราบ ร่างกฎหมายลำดับรอง หรือกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราภาษีสินค้าอีกครั้ง หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้ว

คาดว่าจะมีการเสนอ ครม.เห็นชอบอัตราภาษีสุรา และยาสูบ พร้อมกัน เพื่อประกาศผลราชกิจจานุเบกษา ให้ทันมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย.นี้พร้อมกันทั้งหมด

ด้านนายวิสุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสันตนาการ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการจัดเก็บภาษีค่าความหวาน จะมีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำตาลทราย ในภาคการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายมีความกังวลว่าการจัดเก็บภาษีค่าความหวานในกลุ่มเครื่องดื่มครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความเข้าใจในการบริโภคที่คลาดเคลื่อน โดยกังวลว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายจะเป็นพิษต่อร่างกาย และเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งอาจทำให้การบริโภคอาหารไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย ดังนั้น ในช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้เอกชนปรับตัว 2 ปี ภาครัฐและเอกชนต้องเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริโภคน้ำตาลที่เหมาะสมต่อร่างกายของแต่ละคน